

Sa isang sulyap

Paano kami nagtatrabaho upang pakainin ang mundo

Kami ay isang kumpanyang pampamilya na nagbibigay ng pagkain, sangkap, solusyong pang-agrikultura, at produktong pang-industriya upang pakainin ang mundo sa isang ligtas, responsable, at napapanatiling paraan.

Pinagdugtong namin ang mga magsasaka sa mga pamilihan upang sila'y umunlad. Pinagdugtong namin ang mga customer sa mga sangkap upang makagawa sila ng mga pagkaing minamahal ng mga tao. At pinagdugtong namin ang mga pamilya sa mga pang-araw-araw na pangangailangan—mula sa mga itlog, mantika, asin, hanggang sa mga produktong pampanganda, pagkain para sa hayop, at mga materyales sa sahig.

Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga produkto na mahalaga sa buhay, tinutulungan namin ang mga negosyo na lumago, ang mga komunidad na umunlad, at ang mga mamimili na mabuhay ng maayos sa kanilang araw-araw na buhay.

Pinapangunahan namin ang aming mga halaga

Habang binabalak namin ang hinaharap na maaari naming malikha nang magkasama, tinitingnan namin ang mga halaga na naggabay sa amin mula sa simula. Unahin namin ang mga tao. Umaabot kami ng mas mataas. Ginagawa namin ang tamang bagay.

Kami ay may higit sa

160K+

na miyembro ng koponan

Nag-oooperate sa

70

na bansa

Na may

159

na taon ng karanasan

Kung paano namin kinukuha, ginagawa, at ihahatid ang mga kalakal na mahalaga para sa buhay

Pagkuha at kalakalan

Makipagtulungan sa mga magsasaka at magsasaka ng hayop na nagtatanim ng mga pananim at nag-aalaga ng mga hayop.



Mag-umpisa, kumuha, mag-imbak, at makipagkalakalan ng mga kalakal.



Magbigay ng pandaigdigang pananaw at mga solusyon sa pamamahala ng panganib.

Gumawa at maghatid

Maghatid ng mga kalakal mula sa lugar kung saan sila tinatanim at ginagawa patungo sa mga lugar kung saan sila kinakailangan.



Gumawa ng mga produkto ng karne, itlog at alternatibong protina, pati na rin asin, langis, almirol, kakaw at mga pampatamis.



Maghanda ng pagkain upang suportahan ang kalusugan at produktibidad ng mga hayop.



umikha ng mga produktong mula sa kalikasan, bio-based na produkto at mga biofuel.

Maghatid para sa mga kostumer



Magbenta ng mga produkto ng pagkain at sangkap, solusyon sa agrikultura at mga bio-based na industriyal na produkto sa mga tagagawa, magsasaka at magsasaka ng hayop, mga customer ng serbisyo sa pagkain, mga retailer, at mga mamimili—upang pakainin ang mundo sa isang ligtas, responsable, at sustenableng paraan.

Kung paano kami nakakagawa ng pagbabago



Pagbuo ng mga Koneksyon

Na nakaupo sa gitna ng pandaigdigang supply chain, pinagsasama namin ang mga tao upang gawing mas sustenable, matatag, at accessible ang sistema ng pagkain at agrikultura sa buong mundo.



Pagbibigay ng pananaw

Sa higit sa 159 na taon ng karanasan, nag-aalok kami ng pinagkakatiwalaang kadalubhasaan at isang pangmatagalang pananaw, upang magawa namin ang tamang bagay—ngayon at para sa mga susunod na henerasyon.



Pag-iisip nang maaga

Pakikingan namin at aalagaan, upang aming mahulaan at matugunan ang mga pangangailangan ng aming mga customer at mag-innovate nang may layunin sa isang patuloy na nagbabagong mundo.



Pag-partner nang sustenable

Sa pagiging bahagi ng aming layunin ang sustainability, kasama ito sa lahat ng aming ginagawa. Nagbuo kami ng mga sustenableng supply chain na nakikinabang ang mga tao at ang planetang ating pinagsasaluhan.